

## **TIẾT DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP QUẬN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA CÔ GIÁO NGÔ THỊ THU THÚY**

Ngày 06/3/2023, hưởng ứng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học, trường THCS Giang Biên – Long Biên đã thực hiện tiết thi Giáo viên giỏi cấp Quận môn Giáo dục công dân. Đây là cơ hội để giáo viên trau dồi, tích lũy cũng như học hỏi rút kinh nghiệm, qua đó hình thành nên những phương pháp dạy học tích cực, khai thác kiến thức chuyên môn phù hợp với môi trường học tập đổi mới. Cô giáo Ngô Thị Thu Thúy đã thực hiện dự thi vào tiết 3 lớp 6A1.

Trong lần dự thi này, cô Thúy đã dạy bài 6 “Tiết kiệm”. Với sự say mê chuyên môn, được sự động viên của Ban giám hiệu nhà trường, cùng với các đồng nghiệp trong tổ Xã hội, cô đã tự tin bước vào kì thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. Cô Thúy đã dành rất nhiều tâm huyết, đầu tư thời gian và công sức để chuẩn bị bài giảng, đọc sách tham khảo, tìm tòi tư liệu, tranh ảnh; cô cũng rất lắng nghe sự góp ý của tổ chuyên môn để xây dựng bài giảng hoàn chỉnh.



*Cô Ngô Thị Thu Thúy với tiết dạy môn Giáo dục công dân*

Xuyên suốt tiết dạy của mình, cô Thúy đã xây dựng bài giảng với nội dung hết sức phong phú, tổ chức các hoạt động đa dạng, phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh. Cô giáo sử dụng thành thạo phương tiện dạy học hiện đại

như: sử dụng màn hình tương tác, giao và kiểm tra bài trên Padlet,... Các hoạt động của học sinh đa dạng như kể chuyện, diễn kịch, thảo luận nhóm, thực hiện kế hoạch khăn trải bàn,... khiến cho các đơn vị kiến thức trở nên sinh động, hấp dẫn và lôi cuốn. Bài giảng của cô đã giúp học sinh nắm vững được kiến thức, các con học sinh tích cực, sôi nổi hợp tác với cô Thúy trong tiết dạy.



*Học sinh diễn kịch truyền tải nội dung tiết học.*





*Học sinh kể chuyện về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác Hồ*



*Lớp học sôi nổi, hăng hái xây dựng bài*



Tiết học của cô và trò đã diễn ra thành công. Qua tiết học các bạn học sinh đã tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy tính tiết kiệm. Xác định được lí tưởng sống của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện đức tính tiết kiệm.



*Cô Thúy chụp cùng Ban giám khảo và BGH nhà trường*





*Cô Hoàng Ngọc Mến – Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng cô Thúy đã hoàn thành tốt phần dự thi.*



*Cô Thúy chụp ảnh kỉ niệm cùng Ban giám khảo và tổ chuyên môn*



*Tập thể học sinh lớp 6A1 chụp ảnh kỉ niệm cùng Ban giám khảo và các cô giáo.*

Tiết dạy của cô giáo Thúy đã nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và để lại một dư âm đặc biệt. Bởi đó không chỉ là một bài dạy dự thi, mà còn là một trái tim nhiệt huyết yêu nghề. Hi vọng tổ bộ môn Xã hội nói riêng và toàn nhà trường nói chung sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện những tiết dạy lí thú, hấp dẫn hơn thế, để học sinh trường THCS Giang Biên phát huy năng lực toàn diện, bay cao và vươn xa tới chân trời tri thức rộng mở.

*Người viết tin bài – Nguyễn Thị Hoài Thu.*